



ฉบับที่ 102 วันที่ 18 พฤษภาคม 2542

สมเด็จพระเทพฯ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรามคำแหง สาขาสุโขทัย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย ณ บริเวณทุ่งวังวน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 โดยมี ศาสตราจารย์ รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และนายณรินทร์ พานิชกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งข้าราชการและประชาชนจังหวัดสุโขทัยเฝ้าฯ รับเสด็จ

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กราบบังคมทูลตอนหนึ่งว่า “มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทในส่วนภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาแก่บุคคลที่มุ่งปรารถนาที่จะศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับงานหน้าที่ที่ปฏิบัติ โดยการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดต่าง ๆ จัดการเรียนการสอนด้วยการใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ด้วยระบบการสื่อสารสองทางไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัยจะจัดตั้งเป็นแห่งที่ 9 เพื่อน้อมเกล้าฯ น้อม - กระหม่อมถวายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542 โดยสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัยเพื่อเปิดดำเนินการสอนในระดับปริญญาตรี 4 สาขาวิชา และระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2542”

“มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับความร่วมมือร่วมใจจัดหาทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารเรียน จาก นายณรินทร์ พานิชกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับข้าราชการพ่อค้า ประชาชนและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารเรียนหลังนี้เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว ก่อสร้างแบบศิลปะสุโขทัยประยุกต์ มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 2,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องเรียน 200 ที่นั่ง 2 ห้อง ห้องเรียน 80 ที่นั่ง 1 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องควบคุมสัญญาณ และถ่ายทอดผ่าน - ดาวเทียม 1 ห้อง ห้องทำงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 2 ห้อง ห้องน้ำ 12 ห้อง รวมพื้นที่ที่ได้บริจาค ให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง รวม 803 ไร่”